



ปริญญาศิลปดุष्ฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย)

นางสาวเกลินี กล้าอยู่สุข เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ปัจจุบันอายุ ๔๖ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการออกแบบเสื้อผ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พัฒนชยการพระนคร) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแพชั่นพินาเล่ เวดดิง สตูดิโอ และประธานกรรมการบริษัท พินาเล่ เวดดิง สตูดิโอ

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบลวดลายผ้า และการเลือกวัสดุลงบนผ้า โดยประยุกต์ให้เกิดลวดลายที่ทันสมัย เห็นได้จากการออกแบบชุดพิธีที่ได้รับเลือกเป็นทูตวัฒนธรรมสวมชุดไทยไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน “Thai Festival” ณ เมืองโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เป็นผู้ออกแบบชุดไทยให้กับตัวแทนของประเทศร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน “ไทยนิวเียร์ เดย์ สงกรานต์ เฟสติวล” ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ออกแบบชุดไทยประยุกต์สำหรับตัวแทนสื่อมวลชน ได้รับเลือกจากแบรนด์สวาริออฟล็กในการนำผลงานการออกแบบแพชั่นร่วมแสดงในงาน “Sparkling Couture” ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และได้รับการยกย่องให้เป็น “กูตูริเยร์” นักออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูง ๑ ใน ๕๖ ดีไซน์เนอร์ชั้นนำจาก ๑๗ ประเทศทั่วโลก รวมถึงได้รับคัดเลือกร่วมแสดงแพชั่นโชว์ในนามประเทศไทย ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น ประเทศบังกลาเทศ ในงาน Bangladesh – Thailand Threads of Heritage Fashion Show 2016

ผลงานด้านสังคม ได้ร่วมจัดแสดงแพชั่นโชว์ “ราตรีนี้ ณ เชียงไฮ้” เพื่อนำรายได้สมทบสภาอากาศไทย และได้ร่วมจัดแสดงแพชั่นโชว์ ชุดไทยประยุกต์ ในงาน “ราตรีร่วมน้ำใจ” เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ร่วมเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมการแพชั่น ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้สนับสนุนการจัดแสดงแพชั่นโชว์เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายผ้าโบราณ นำมาประยุกต์ใช้ให้ร่วมสมัย ในงานเปิดบ้านศิลปกรรม ด้านการเรียนการสอน :SHOW POW(ER) ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นด้านการออกแบบแพชั่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปดุष्ฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป